



การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เรื่อง NIH Grant Application and Administration

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องทวิวัฒนา โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ (Mahidol University: Supporting Unit for International Research Funding (MU:SURF)) งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เรื่อง NIH Grant Application and Administration ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุนจากแหล่งทุน National Institutes of Health (NIH) ให้ประสบความสำเร็จตรงตามความต้องการของแหล่งทุน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้น และแนะนำแนวทางวิธีการสมัครขอรับทุน และการบริหารโครงการหลังได้รับทุนจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จในการขอรับทุนจากต่างประเทศ การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุม



การประชุมในช่วงเช้า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ที่ประสบความสำเร็จในการขอรับทุน ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการขอรับทุน NIH ให้ประสบความสำเร็จ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดย รศ. ดร.โรมีส กวาดามูช รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงการบรรยายแนวปฏิบัติในการสมัครขอรับทุน และการบริหารโครงการหลังได้รับทุน NIH โดย นางศิริวัลย์ อัครเมฆิน หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย เพื่อให้ นักวิจัยที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และแหล่งทุนในการบริหารจัดการโครงการวิจัย



การประชุมในช่วงบ่าย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเจาะลึก วิเคราะห์ และเสนอแนะวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากร คือ ดร.เจตสุม สัตตบงกช ประจำาศรี และกลุ่ม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีวิทยากร คือ รศ. ดร.โรมัส กวาดามูซ และในระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้นักวิจัย และ ผู้เข้าร่วมการประชุม ชักถามคำถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีผู้สนใจจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 64 ท่าน



ข้อมูลข่าว: กวีลองค์ คูหาทองเกียรติ
จรินทร์พิภพ ชยทัตภูมิรัตน์
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย